

# สถานการณ์เมียนมา ณ 8 มี.ค.64

## ข้อเท็จจริง/สถานการณ์

สถานการณ์การประท้วงในเมียนมายังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลง ยังคงมีการปะทะกันระหว่าง ตำรวจและทหารกับกลุ่มผู้ประท้วงในเมืองใหญ่ต่างๆ โดยตำรวจและทหารได้สลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตา กระสุนยางและกระสุนจริง รวมถึงมีการจับกุมแกนนำของกลุ่มผู้ประท้วงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้ออกประกาศที่ 2/2021 ลงวันที่ 3 มี.ค. 64 เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก ให้สินค้านำเข้าและส่งออกบางรายการไม่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก (Import-Export License) เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ธุรกิจส่งออกและนำเข้ามีความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่จำเป็น แบ่งเป็นสินค้าส่งออก จำนวน 37 รายการ ได้แก่ หอมแดง กระเทียม วัตถุดิบยางธรรมชาติ ข้าวสาร น้ำตาล และผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย เป็นต้น และแบ่งเป็นสินค้านำเข้า จำนวน 72 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีและแป้ง ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ น้ำมันพืช น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และปุ๋ย เป็นต้น

ธนาคารกลางเมียนมาได้ออกประกาศที่ 32/2021 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64 เรื่องให้ทุกธนาคารเปิดทำการ จากที่ธนาคารยังไม่สามารถเปิดได้ทุกสาขาทำให้ลูกค้าของธนาคารไม่สามารถรับบริการทางการเงินได้ เพื่อให้การค้าขายภายในประเทศเป็นไปได้อย่างสะดวกและไม่ล่าช้า จึงประกาศให้ทุกธนาคารเปิดทำการในวันที่ 8 มี.ค. 64 หากไม่เปิดทำการจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ทุกธนาคารจัดแจ้งจำนวนสาขาที่เปิดและรายงานสรุปรายวันให้ธนาคารกลางเมียนมาทราบด้วย

Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ชนะการเลือกตั้งได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลซ้อนกับรัฐบาลทหารของเมียนมา และได้ออกประกาศให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมหยุดงาน (Civil Disobedience Movement) ระหว่างวันที่ 8 - 17 มี.ค. 64 รวมถึงได้ออกประกาศการงดจัดเก็บภาษีออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64



## วิเคราะห์การค้า/ตลาด

**ผลกระทบ:** จากการที่ธนาคารกลางเมียนมาได้มีการออกประกาศให้ทุกธนาคารเปิดทำการในวันที่ 8 มี.ค. 64 ถือเป็นความพยายามที่ต้องการแก้ไขปัญหาจากการที่ภาคส่วนต่างๆไม่สามารถดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ที่กำลังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของเมียนมา นอกจากนี้ กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์เมียนมา ยังได้พยายามบรรเทาปัญหาจากการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่บางรายการให้ไม่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก (Import-Export License) เป็นการชั่วคราว ซึ่งจะทำให้สินค้าส่งออกของไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีและแป้ง ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ น้ำมันพืช น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และปุ๋ย ได้ประโยชน์จากการลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการนำเข้าและส่งออกได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น

**ข้อเสนอแนะ:** ในปัจจุบัน ประเทศชาติตะวันตกและชาติพันธมิตรได้ประกาศคว่ำบาตรแบบเจาะจง (Targeted Sanction) ผู้นำกองทัพเมียนมาและบริษัทเมียนมาที่กองทัพถือหุ้นเท่านั้น ซึ่งการทำธุรกิจการค้าโดยทั่วไปยังสามารถดำเนินการได้ จากความพยายามของการให้ทุกธนาคารเปิดทำการและการให้สินค้านำเข้าและส่งออกบางรายการไม่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก (Import-Export License) เป็นการชั่วคราว และการที่ เมียนมามีแนวโน้มที่จะถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติมากยิ่งขึ้นทำให้ต้องหันมาพึ่งพาการนำเข้าจากชายแดน จะช่วยให้สินค้าไทยที่ยังเป็นที่ต้องการอยู่อย่างมาของตลาดเมียนมาได้รับประโยชน์จากการค้าชายแดนที่ยังเป็นช่องทางหลักในการทำการค้ากับเมียนมา